



Bản tin nhanh về Hải quan

Tháng 7 năm 2023



Tổng cục Hải quan đề xuất bãi bỏ quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 35, Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 (“**Nghị định 08**”) lâu nay được áp dụng rộng rãi và đóng vai trò quan trọng trong các mô hình gia công thương mại tại Việt Nam cũng như hệ sinh thái sản xuất được hình thành giữa các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam và thương nhân nước ngoài.

Tuy nhiên, tại Công văn số 2588/TCHQ-GSQL gửi Bộ Tài chính và các cục hải quan địa phương trong thời gian gần đây, Tổng cục Hải quan (“**TCHQ**”) đã đưa ra kiến nghị bãi bỏ toàn bộ quy định về xuất nhập khẩu tại chỗ tại Điều 35 Nghị định 08, và đề xuất các cơ quan liên quan phối hợp nghiên cứu xem xét sửa đổi các quy định có liên quan để phản ánh đúng bản chất của hoạt động mua bán trong nội địa. Đề xuất này của TCHQ nếu được thông qua, sẽ tác động đáng kể đến các mô hình sản xuất, gia công thương mại đang áp dụng thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ theo Nghị định 08, ví dụ: nguyên vật liệu nhập khẩu bởi doanh nghiệp Việt Nam phục vụ cho các hợp đồng sản xuất xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu với thương nhân nước ngoài, sẽ không còn được miễn thuế hoặc hoàn thuế, nếu thành phẩm sản xuất, gia công được chỉ định giao cho doanh nghiệp, cá nhân khác tại Việt Nam.

KPMG đang theo dõi sát sao vấn đề này và sẽ cập nhật kịp thời cho Quý khách hàng khi có thêm các diễn tiến mới. Đồng thời, nếu Quý khách hàng hiện đang thực hiện hoạt động kinh doanh của mình thông qua hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ, chúng tôi khuyến nghị Quý khách hàng nên rà soát, đánh giá lại mô hình kinh doanh hiện tại, hiểu rõ các tác động tiềm ẩn liên quan đến đề xuất của TCHQ, đồng thời chuẩn bị các kế hoạch chủ động, hiệu quả về chi phí, tối thiểu hóa rủi ro về gián đoạn chuỗi cung ứng để sẵn sàng thích ứng trong trường hợp đề xuất của TCHQ được phê duyệt. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu Quý khách hàng cần sự hỗ trợ liên quan đến vấn đề này.

Liên hệ với chúng tôi

Hà Nội

Tầng 46, Tòa tháp Keangnam Landmark 72,
E6 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm
T +84 (24) 3946 1600

Tp. Hồ Chí Minh

Tầng 10, Tòa nhà Sun Wah,
115 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1
T +84 (28) 3821 9266

Đà Nẵng

Lô D3, Tầng 5, Tòa nhà Indochina Riverside Towers,
74 Bạch Đằng, Hải Châu I, Hải Châu
T +84 (236) 351 9051

Mọi thông tin trong tài liệu này đều là thông tin chung và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn cho trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhất một cách có thể, chúng tôi không thể đảm bảo rằng những thông tin này còn chính xác lúc người đọc nhận được hoặc sẽ duy trì tính chính xác này trong tương lai. Bất cứ ai cũng không nên quyết định hành động dựa trên những thông tin trong tài liệu này nếu không có sự tư vấn phù hợp từ các chuyên gia sau khi xem xét từng tình huống cụ thể.

© 2023 Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, Công ty Luật TNHH KPMG, Công ty TNHH Dịch vụ KPMG, đều là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thành lập tại Việt Nam và là công ty thành viên trong tổ chức toàn cầu của các công ty KPMG độc lập, liên kết với KPMG International Limited, một công ty trách nhiệm hữu hạn theo bảo lãnh được thành lập tại Vương Quốc Anh. Tất cả các quyền được bảo hộ.

Tên và biểu tượng KPMG là nhãn hiệu thương mại được cấp phép sử dụng cho các công ty thành viên độc lập của tổ chức các công ty KPMG toàn cầu.



Quét mã QR để truy cập website: kpmg.com.vn
Email: kpmghcmc@kpmg.com.vn